

อลิอันซ์ อยูธยา จัดเต็มอัดโปรแรงเกินห้ามใจ ส่ง ผลิตภัณฑ์ขายดีร่วมงาน Money Expo 2015

อลิอันซ์ อยูธยา จัดเต็มอัดโปรแรงเกินห้ามใจ ส่งผลิตภัณฑ์ขายดีร่วมงาน Money Expo 2015

อลิอันซ์ อยูธยา เตรียมจัดหนักเอาใจลูกค้าในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 หรือ Money Expo 2015 ที่จัดระหว่างวันที่ 7- 11 พฤษภาคม 2558 นี้ ด้วยการส่งผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองสุขภาพสุดฮอต พร้อมบริการให้คำปรึกษาและโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมแบบประกันขายดีอื่นๆ อีกเพียบ ตอบโจทย์ความต้องการในทุกจังหวะชีวิตของลูกค้า

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยูธยา ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ จะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดมานำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันตามความต้องการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และปีนี้ก็เช่นเคย บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจต่างๆ มานำเสนอ และเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่นำเสนอในงานนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปได้

“ปีนี้ บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความคุ้มครองด้านสุขภาพ โดยใช้แนวคิด ประกัน “เหมาๆ” เหมารวม ทุกเรื่อง ทุกโรค เจ็บแบบไหน ป่วยยังไง ก็ได้หมด! เจ็บเล็กหรือเจ็บใหญ่ นอนหรือไม่นอนโรงพยาบาล อุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรง พร้อมคุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล ค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง ครอบคลุมการรับเงินก้อนโต และสามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการ โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมตามแบบประกันภัยที่ลูกค้าเลือก” นางสาวพัชรา กล่าว

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขายดีอื่นๆ อีกมากมายที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกันภัยได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้าเอง และที่พิเศษสุดๆ เฉพาะงานนี้เท่านั้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมของกำนัลพิเศษมากมายไว้กำนัลแก่ลูกค้าที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกภายในงาน ทั้งนี้ขึ้นกับเบี้ยที่จ่าย อาทิ กระเป๋าแฟชั่น ตุ๊กตาหมี กระเป๋าสปอร์ตแบ็ก ร่มกอล์ฟ กระเป๋าล้อลากใหญ่+เล็ก และจักรยานพับได้ Chevrolet เป็นต้น พร้อมด้วย Top up Promotion สำหรับลูกค้าที่ซื้อเบี้ยประกันทุกๆ 5,000 บาท จะได้รับคูปองชิงรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ Samsung Galaxy S6 Edge

“ปีนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าที่มาเดินชมงานและแวะเยี่ยมชมบูธของเราจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของเราที่มากอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การวางแผนทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คุณก็มีที่พึ่งที่วางใจได้ที่จะคอยช่วยเหลือคุณในยามที่คุณต้องการ” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธของ อลิอันท์ อยูธยา เพื่อรับข้อมูลการทำประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พร้อม
ลงทะเบียนรับของรางวัลมากมายภายในงาน